

# TRIỆU TÂM LÒNG DÂN VỚI ĐẢNG

## (Từ cuộc thi tìm hiểu "75 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam")

**ĐÀO DUY QUÁT\***

**N**GÀY 9-2-2004, Bộ Chính trị đã có Nghị quyết số 35-NQ/TW "Về tổ chức các ngày lễ lớn trong hai năm 2004 – 2005". Hướng tới mục tiêu góp phần tuyên truyền sâu rộng cho những ngày lễ lớn Website Đảng Cộng sản Việt Nam đã sớm đề xuất kế hoạch tổ chức cuộc thi mới về chủ đề Đảng Cộng sản Việt Nam. Được sự đồng ý của lãnh đạo Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Ban Chỉ đạo Website Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Biên tập Website Đảng Cộng sản Việt Nam đã phối hợp với Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức trên quy mô toàn quốc cuộc thi tìm hiểu "**75 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam**".

Ngày 14-9-2004, tại Hà Nội, Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, Website Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã chính thức phát động cuộc thi. Trong lời phát biểu tại Lễ phát động, đồng chí Phan Diễn, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, coi đây là một hình thức tuyên truyền và giáo dục chính trị - tư tưởng có hiệu quả tốt, là một dịp thuận lợi để đồng đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân

dân nâng cao thêm nhận thức và tình cảm đối với Đảng ta, cũng như đó Đảng lắng nghe, nắm được tâm tư nguyện vọng và những ý kiến tâm huyết đóng góp xây dựng Đảng từ đông đảo quần chúng nhân dân. Công văn liên tịch số 03 - KHLT/TTVH - TWD ngày 09-9-2004, của Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, Website Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, được phát trên mạng của Website Đảng Cộng sản Việt Nam ngay sau đó, cũng đã nêu rõ: Cuộc thi được tổ chức nhằm mục đích tuyên truyền, giáo dục thanh niên và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, nâng cao nhận thức đối với Cương lĩnh, đường lối đổi mới của Đảng, qua đó nâng cao lòng tự hào, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm thực hiện thắng lợi đường lối của Đảng, tích cực tham gia xây dựng Đảng; cổ vũ, động viên tuổi trẻ Việt Nam tiếp tục rèn luyện, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

\* PGS, TS, Phó Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, Tổng Biên tập Website Đảng Cộng sản Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cấp trung ương



Về mặt tổ chức, cuộc thi được tiến hành trong toàn quốc theo hai cấp chính là: trung ương và tỉnh, bộ, ngành. Ở mỗi cấp lại có các vòng chấm thi sơ khảo và chung khảo. Phương thức này đã góp phần bảo đảm nâng cao chất lượng cuộc thi một cách rõ rệt. Nội dung chính của cuộc thi tập trung ở 10 câu hỏi. Trong đó, 8 câu hỏi đầu đề cập tới những sự kiện có ý nghĩa trọng đại, các lãnh tụ và đường lối, chủ trương quan trọng nổi bật qua 75 năm lịch sử vẻ vang của Đảng. Hai câu hỏi sau tạo điều kiện cho người dự thi bày tỏ tâm tư tình cảm và suy nghĩ của mình về Đảng, cũng như về những tấm gương sáng đảng viên; trình bày, đề xuất các kiến nghị, giải pháp tâm huyết để đóng góp xây dựng Đảng thực sự trong sạch vững mạnh. Hai câu hỏi này là thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phan Diễn.

Sau hai tháng kể từ ngày chính thức phát động đến thời điểm cuối cùng nhận bài, Ban tổ chức đã nhận được hơn 11 triệu bài dự thi. Cuộc thi đã thực sự trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên quy mô toàn quốc, có ý nghĩa quan trọng nhiều mặt, góp phần nâng cao nhận thức và tình cảm của nhân dân ta, trước hết là cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên đối với Đảng quang vinh, thiết thực động viên, thu hút quần chúng hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng. Cũng qua cuộc thi, những cơ quan chuyên trách về công tác tư tưởng - văn hóa và các cơ quan tham mưu khác của Đảng ở các cấp, có dịp nắm bắt cụ thể, rõ ràng hơn tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội, tâm tư và nguyện vọng của nhân dân với Đảng, với sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng lãnh đạo; đồng thời, Website Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện tốt hơn chức năng của tờ báo điện tử - cơ quan ngôn luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Cuộc thi còn đạt được những kết quả cụ thể, quan trọng sau:

- Tất cả 64 tỉnh, thành phố trong toàn quốc đều tổ chức phát động và tiến hành cuộc thi; có địa phương số người dự thi đạt tỷ lệ từ 30 đến 40% tổng số dân.

- Hầu hết các bộ, ngành, đảng ủy khối, tổng công ty đều tổ chức phát động và tiến hành cuộc thi.

- Cả nước đã có hơn 11 triệu bài dự thi trong đó nhiều bài cả gia đình cùng làm và của cả tập thể, do đó thực tế có trên 12 triệu người dự thi.

- Thành phần người dự thi bao gồm: đồng bào hầu hết các dân tộc trên khắp mọi vùng, miền đất nước từ các thành phố đến nông thôn, từ đồng bằng đến miền núi, hay nơi biên giới, hải đảo xa xôi; nhiều giáo dân và chức sắc tôn giáo trong nước; đồng đảo các giai cấp, tầng lớp dân cư, các độ tuổi, nghề nghiệp, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài làm việc và học tập ở Việt Nam; các nạn nhân chiến tranh, người khuyết tật...

- Các bài thi đều trả lời đúng 8 câu hỏi đầu; đối với hai câu hỏi cuối nhiều bài thi có câu trả lời đạt trình độ nhận thức khoa học cao, thể hiện tình cảm rất sâu sắc, chân thành và xúc động.

- Nhiều bài thi được đóng thành nhiều tập, dài hàng nghìn trang với nhiều tranh ảnh, tài liệu minh họa phong phú; có bài viết bằng 5 thứ tiếng trên giấy cứng khổ lớn, đóng quyển trang trọng, in ấn công phu; làm bằng thơ; bằng băng ghi âm (của người khiếm thị); bằng thư điện tử...

- Nhiều bài thi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, niềm tự hào vô hạn về Đảng Cộng sản Việt Nam, đánh giá cao những công lao vĩ đại của Đảng đã cống hiến cho đất nước, cho dân tộc ta.

Với tình cảm biết ơn vô hạn đối với công lao vĩ đại của Đảng, bà *Phạm Thị Thanh Thuý* (Hội Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa) viết:



"Không biết có nơi nào trên thế gian này, có một chính đảng được nhân dân tôn vinh gọi là "Đảng ta" thân thương, gần gũi như Đảng Cộng sản Việt Nam? Chỉ có một Đảng sinh ra từ nhân dân, là "con của đồng bào", gắn bó máu thịt với nhân dân, phấn đấu không vì lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân,... được nhân dân tin yêu mới có được vinh dự ấy. "Đảng đã cho ta mùa xuân" không chỉ là câu ca mà còn là sự thừa nhận, là tình cảm của nhân dân dành cho Đảng". Thật xúc động khi đọc những dòng của ông *Vũ Xuân Thủy (Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam)* cảm nhận về Đảng qua hình ảnh của người cha - một đảng viên đã hy sinh anh dũng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước: Thuở nhỏ, tôi hiểu về Đảng chính là từ hình ảnh gần gũi và thiêng liêng nhất mà tôi cảm nhận được từ người cha thân yêu của mình chưa một lần tôi được biết mặt. Khi tôi sinh ra chỉ còn có mẹ bởi chiến tranh đã lấy đi người cha của tôi - một đảng viên Đảng Cộng sản. Cha tôi và nhiều đồng đội của ông đã hy sinh trong những trận đánh khốc liệt chống quân thù trên mảnh đất Vĩnh Linh năm 1968. Đọc lại những trang nhật ký của cha mình và nghe những người đồng đội của ông kể lại, từ tâm khảm tôi đã cảm nghĩ sâu sắc về hình ảnh một người đảng viên Đảng Cộng sản, đó là lòng dũng cảm, đức hy sinh vì nhân dân quên mình. Ông *Vũ Xuân Thủy* viết tiếp: "Chưa bao giờ tôi thấy mình nhiều nhiệt huyết để viết tìm hiểu về Đảng như bây giờ. Không phải là những lời hoa mỹ, sáo mòn, không phải cố tạo ra chút ấn tượng nào đấy để đạt giải trong cuộc thi này. Tôi coi đây là cơ hội tốt nhất để hiểu hơn về Đảng, phần nữa khẳng định niềm tin tuyệt đối vào Đảng và để viết nên những tình cảm chân thành nhất, tâm huyết nhất từ đáy lòng mình như thể góp thêm một lời ca dâng lên Đảng kính yêu"

Bà *Bùi Kim Oanh (phường Tô Hiệu, thị xã Sơn La)* thể hiện tình cảm đối với Đảng:

"Với trách nhiệm của người đảng viên cộng sản, tôi tự thấy mình cần phải thường xuyên phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, nêu cao tính tiên phong gương mẫu trong việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đồng thời tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng đến với nhân dân, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên".

Bà *Tống Thị Quyên (tỉnh Đắk Nông)* tâm sự: "Ôn lại truyền thống vẻ vang oanh liệt của Đảng, chúng con càng vững lòng tin vào tương lai tươi sáng của dân tộc. Mặc dù đây đó còn có "con sâu làm rầu nồi canh", còn có kẻ tham ô, trục lợi, biến chất... nhưng với quan điểm "Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt", Đảng tự chỉnh đốn mình để xứng đáng "người lãnh đạo, người đi đầu thực sự trung thành của nhân dân". Niềm tin sắt son ấy không hề phai mờ trong tâm trí và việc làm của những người thanh niên thời đại Hồ Chí Minh như chúng con. Tin vào tương lai tươi sáng của đất nước, của dân tộc, con nguyện thực hiện tốt: "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên" và "Sống, chiến đấu, lao động, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại".

Với tình cảm sâu sắc đó, người dự thi đã có những ý kiến góp ý hết sức chân thành đối với Đảng để làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, mãi mãi xứng đáng là Đảng của giai cấp công nhân, người đại diện cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam.

**Về giáo dục chủ nghĩa Mác- Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên:** Các ý kiến tập trung góp ý về việc Đảng cần phải thường xuyên đổi mới các hình thức tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, chủ yếu phải thông qua các



phương tiện thông tin đại chúng, qua sách báo, phim ảnh (nhất là những phim tài liệu có giá trị giáo dục cao), qua băng rôn, áp phích, qua các cuộc thi tìm hiểu về Đảng, về Bác Hồ... (Ông Bùi Vĩnh Trường (tỉnh Quảng Bình) viết: "Đảng cần phải tuyên truyền sâu rộng hơn nữa cho mọi người dân hiểu rõ về âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch áp dụng để chống phá cách mạng Việt Nam... Chúng đánh vào lợi ích kinh tế trước mắt của một số người cả tin, phai nhạt lý tưởng hoặc chưa nhận thức được bản chất tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội và âm mưu đen tối của chúng. Vì vậy, công tác tuyên truyền, giáo dục của Đảng có một ý nghĩa rất quan trọng trong việc định hướng nhận thức, giác ngộ của người dân"

**Về chống tham nhũng, lãng phí:** Phần lớn các ý kiến góp ý cho Đảng tập trung chủ yếu vào nhiệm vụ chống tham nhũng, lãng phí hiện nay, coi đó là một "quốc nạn" cần phải nghiêm trị. Để chống tham nhũng có hiệu quả phải đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phải nghiêm khắc hơn nữa trong tự phê bình và phê bình. Một số ý kiến nêu: để hạn chế và ngăn chặn tham nhũng một cách có hiệu quả thì người lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải nêu gương, phải thực sự thanh liêm, chính trực.

**Về nguyên tắc hoạt động của Đảng:** Hầu hết các ý kiến đều nhấn mạnh việc Đảng phải thực hiện tốt hơn nữa nguyên tắc hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, trong đó một số ý kiến cho rằng: muốn thực hiện tốt dân chủ thì phải tăng cường giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở một cách đúng đắn, nghiêm túc. Về nguyên tắc tự phê bình và phê bình, đa số ý kiến cho rằng: Vấn đề tự phê bình và phê bình hiện nay chưa đi vào thực chất, nhiều nơi còn mang tính hình thức. Đảng cần thường xuyên vận động, giúp đỡ tạo mọi điều

kiện thuận lợi để quần chúng tham gia góp ý kiến phê bình cán bộ, đảng viên, nhất là đối với đảng viên lãnh đạo, quản lý. Anh Nguyễn Quang Tuấn (22 tuổi – Đại học Vinh) góp ý: "Đảng viên có quyền phê bình nhưng chỉ nên phê bình trong phạm vi chi bộ, chứ không nên tùy tiện phê bình ngoài chi bộ". "Trong sinh hoạt chi bộ cần gắn tự phê bình và phê bình với việc đánh giá, xếp loại đảng viên cuối năm, xét chuyển đảng viên dự bị thành chính thức, bình bầu các danh hiệu thi đua. Nếu một đảng viên trong cả năm sinh hoạt không tiến hành tự phê bình và phê bình thì không thể xếp là đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ".

Nhiều ý kiến cho rằng, cần đẩy mạnh công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt là giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Khi đánh giá và sử dụng cán bộ cần trên cơ sở tiêu chuẩn, lấy hiệu quả công tác thực tế và sự tin nhiệm của nhân dân làm thước đo chủ yếu. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cần đổi mới theo hướng trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý, kết hợp các độ tuổi, bảo đảm tính liên tục, kế thừa và phát triển. Bà Lê Thị Quỳnh Hương (Trường Chính trị tỉnh Lào Cai) viết: "Khi xây dựng quy hoạch cán bộ cơ sở cần chú ý đến khâu tạo nguồn để có lực lượng đông đảo cán bộ kế cận, bổ sung cho đội ngũ cán bộ cơ sở, bảo đảm sự kế thừa, phát triển liên tục của đội ngũ cán bộ cơ sở, khắc phục tình trạng hụt hẫng cán bộ đã xảy ra ở nhiều nơi".

**Về quan hệ đối với quần chúng:** Các ý kiến đều khẳng định sức mạnh của Đảng chính là dựa vào sự đoàn kết một lòng của quần chúng "Đảng với dân một ý chí". Đảng phải dựa vào dân, phải lắng nghe ý kiến góp ý của dân, phải sát dân thì Đảng mới ngày càng vững mạnh.



Nhiều người đề cập đến vấn đề củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Họ đưa ra biện pháp để tăng cường mối quan hệ này, như: phải có cơ chế kiểm tra, giám sát của người dân đối với cán bộ, đảng viên. Ông *Lâm Kỳ Dao* (*Công ty Điện lực Trà Vinh*) viết: "Các cán bộ, đảng viên xuống cơ sở làm việc phải thường xuyên, đều đặn hơn nhưng không phải chỉ xuống xã mà phải xuống xóm, ấp, phải thấy tận mắt các hoạt động của người dân". Bà *Hoàng Thị Kim Thanh* (*Trường Chính trị tỉnh Lào Cai*) viết: "Để đổi mới công tác quần chúng của Đảng, củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và nhân dân, Đảng và Nhà nước ta phải làm rất nhiều việc cụ thể và thiết thực như: chăm lo đầy đủ đến đời sống nhân dân; đề ra chủ trương, chính sách hợp lòng dân, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân".

**Về phát triển Đảng:** Nhiều ý kiến cho rằng, Đảng cần chú trọng hơn nữa đến việc phát triển Đảng trong tầng lớp trí thức, sinh viên, thanh niên, trên các địa bàn dân cư, người dân tộc thiểu số. Kết nạp người vào đảng phải chú trọng đến chất lượng, không chạy theo số lượng.

**Về nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng:** Để góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng nói chung, của tổ chức cơ sở đảng nói riêng, nhiều bài dự thi cho rằng điều cốt lõi là phải củng cố tinh thần đoàn kết. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự đoàn kết, có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau. Một vấn đề quan trọng nữa là Đảng cần kiện toàn, đổi mới phương thức lãnh đạo gắn với cải cách, đổi mới tổ chức bộ máy của các cơ quan nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội, đồng thời, phải thực hiện tốt Quy chế Dân chủ cơ sở, phát huy dân chủ trong sinh hoạt Đảng, đặc biệt là tăng cường công tác kiểm tra. Bà *Lê Thị Phương* (*Vietsovpetro*) viết: "Muốn nâng cao sức

chiến đấu ở cơ sở đảng, mỗi đảng viên phải tự hoàn thiện mình, phải thật sự là người đầy tớ trung thành của nhân dân".

**Về đánh giá, phân loại đảng viên:** Nhiều ý kiến cho rằng, "Đảng cần xem xét chấn chỉnh lại việc đánh giá phân loại đảng viên... cách làm, cách phân tích, đánh giá và phân loại sao cho sát hợp và đúng với từng đảng viên. Chính cách đánh giá đảng viên không đúng thực chất, chạy theo thành tích, không dám nhìn thẳng vào sự thật sẽ tiềm ẩn nguy cơ làm cho Đảng tự thoái hóa".

**Về khen thưởng và kỷ luật trong Đảng:** Nhiều ý kiến cho rằng cần khen thưởng kịp thời đối với những cán bộ, đảng viên có thành tích xuất sắc, đặc biệt là có chế độ động viên, khen thưởng đối với những người dân có công phát hiện đúng những cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật, cần có cơ chế bảo vệ những người đó. Gia đình cháu *Nguyễn Thị Ly* (*huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây*) góp ý: "Đối với những đảng viên suy thoái về lối sống, về đạo đức, làm mất lòng tin của nhân dân thì Đảng cần phải nhanh chóng đưa ra khỏi tổ chức đảng; không phải xử lý nội bộ mà phải công khai làm gương cho người khác, tuyệt đối tránh tình trạng cả nể, không dám làm hoặc làm không đến nơi đến chốn, lâu rồi bỏ qua".

Tất cả ý kiến góp ý trên đều xuất phát từ tấm lòng, từ tình cảm biết ơn vô hạn của mỗi người dân đối với công lao vĩ đại của Đảng, qua đó cũng chứng tỏ mối quan hệ giữa Dân với Đảng vẫn luôn luôn là mối quan hệ gắn bó máu thịt, son sắt thủy chung.

Có thể khẳng định rằng, cuộc thi đã thành công tốt đẹp. Kết quả cuộc thi thể hiện ý chí của nhân dân ta đoàn kết chung quanh Đảng, quyết tâm bảo vệ và xây dựng đất nước ta theo con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. □